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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um afgreiðslu S-merktra lyfja á landsbyggðinni.

Frá Þuríði Backman.

1. Hefur verið gengið frá þjónustusamningum við lyfsala á landsbyggðinni um afgreiðslu
S-merktra lyfja?

2. Ef ekki, hvenær má búast við að það verði gert og hvernig verður afhending S-merktra
lyfja skipulögð á landsbyggðinni?

Skriflegt svar óskast.


